



ที่ มท ๐๔๑๖.๔/ว ๑๕๒๗

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ชั้น ๓

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๑๖.๔/ว ๑๑๙๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ ๔๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ได้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฉบับใหม่ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฉบับเดิม เป็นเหตุให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคนที่ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นการแต่งตั้งเป็นตัวบุคคลไม่ใช่แต่งตั้งโดยตำแหน่ง เมื่อมีคำสั่งใหม่ยกเลิกคำสั่งเดิม มีผลให้ผู้ทรงคุณวุฒิตามคำสั่งเดิมต้องพ้นจากสภาพจากการเป็นอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามคำสั่งเดิมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามคำสั่งใหม่ โดยใช้ฐานอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ ๔๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด แทนคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่ต้องการเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเดิม ให้ส่งรายชื่อพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเห็นชอบก่อน จึงจะแต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

*นิธิต*

(นายนิธิต จันทร์สมวงศ์)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี